
sþ. 448. Fyrirspurn [270. mál]
til fjármálaráðherra um aukafjárveitingar árið 1984.

Frá Kristínu S. Kvaran.

Hafa ráðuneyti eða stofnanir fengið aukafjárveitingar árið 1984? Sé svo, hve miklar eru
þær samtals og hvernig skiptast þær á ráðuneyti og stofnanir?


